

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2540 ส่งผลให้รัฐบาล มีการกำหนด มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้น สนับสนุนและส่งเสริมการส่งออก การดึงดูด นักลงทุน จากประเทศที่มีเงินทุนมาก และมีเทคโนโลยีสูง ให้มาลงทุนในประเทศไทย การจัดตั้ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ก็เป็นการดึงดูดนักลงทุนอีกวิธีหนึ่ง โดยบทบาท ของนิคมอุตสาหกรรม คือเป็นยุทธฐานการผลิต. (Strategic Production Base) ซึ่งพร้อมด้วยปัจจัย การผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เป็นกลไกของรัฐใน การกระจายอุตสาหกรรมและความเจริญไปสู่ภูมิภาค รักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอัน เกิดจากการอุตสาหกรรม บรรเทาอุบัติเหตุอันเกิดจากอุตสาหกรรม จัดระบบและระเบียบการใช้ที่ดิน ในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งของการวางผังเมือง ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรมพื้นฐาน รวมถึงอนุญาต อนุมัติ การประกอบกิจการในนิคม อุตสาหกรรม และจัดให้ได้สิทธิประโยชน์สิ่งจูงใจ และการอำนวยความสะดวก

ปัจจุบันธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือ จังหวัดลำพูนมีจำนวน โรงงานที่เปิดดำเนินการจำนวน 65 โรงงานประกอบด้วยโรงงานที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก จำนวน 43 โรงงาน อยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปจำนวน 22 โรงงาน ในจำนวนนี้มีโรงงานที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 50 โรงงาน สัญชาติของ นักลงทุนมี 16 สัญชาติ<sup>1</sup>

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีหลายประเภทและมีความสลับซับซ้อน ดังนั้นผู้ประกอบการ จะต้องมีความรู้ สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีปฏิบัติทางภาษีอากรที่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติในการจัดเก็บภาษีอากร ของ ประเทศไทย แต่เนื่องจาก ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

<sup>1</sup> การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, "นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ", 2544.

มีทั้งธุรกิจที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และธุรกิจที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน มีทั้งธุรกิจส่งออก และเป็นบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเสียภาษีของธุรกิจ ในการชำระภาษี หรือความล่าช้าในการขอคืนเงินภาษี ส่งผลให้เกิดภาวะภาษีจากการประเมินของเจ้าพนักงาน ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการเสียภาษี ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปัญหาในการเสียภาษีของธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพื่อจะนำผลการวิเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษีอากร ของธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนต่อไป

### วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการเสียภาษีของธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

### ขอบเขตการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตประชากรที่จะทำการศึกษา เฉพาะผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างโรงงานที่เปิดดำเนินการจำนวน 52 แห่ง โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงปัญหาการเสียภาษีของธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
2. ได้ข้อมูลไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป